

UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /SLĐTBOXH - LĐVL
V/v tăng cường công tác tuyên truyền
và quản lý hoạt động tuyển chọn
lao động đi làm việc tại thị trường
Hàn Quốc

Cao Bằng, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 4923/CAT-PA03 ngày 24/10/2024 của Công an tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo tình hình đối với hoạt động xuất khẩu lao động đến Hàn Quốc. Theo nội dung Công văn trên, từ năm 2022 đến nay, một số tổ chức, cá nhân không có giấy phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã thực hiện đăng tuyển trên không gian mạng hoặc tuyển dụng trực tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên tại địa phương để lừa đảo, thu tiền người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa E7 (visa cho người lao động có tay nghề cao), Visa E8 (visa cho lao động thời vụ ngành nông nghiệp), Visa E9 (visa cho lao động phổ thông).

Để phòng ngừa, tránh xảy ra tình trạng người lao động bị lừa đảo khi đăng ký tham gia các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nói chung và hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc nói riêng. Trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn cho người lao động hiểu được các điều kiện, hình thức tổ chức đưa lao động đi làm việc tại về thị trường Hàn Quốc theo diện Visa E7, Visa E8, Visa E9 cụ thể:

- Diện visa E7 (visa người lao động có tay nghề cao) quy định có bằng trung cấp trở lên, là loại visa dành cho kỹ sư chuyên ngành được chính phủ Hàn Quốc cấp cho người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao đến làm việc theo hợp đồng lao động tại Hàn Quốc. Chương trình lao động theo diện Visa E7 này thuộc chương trình thẻ vàng. Hiện nay, visa E7 ưu tiên cho những lao động có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực công nghiệp gốc Hàn, bao gồm 6 nhóm: ngành công nghiệp đúc, công nghiệp gia công nhựa, công nghiệp khuôn, công nghiệp xử lý bề mặt, công nghệ Hàn, công nghiệp nhiệt luyện. Những du học sinh Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp có thể chuyển đổi từ visa D2 sang E7.

- Diện visa E8 (visa lao động thời vụ ngành nông nghiệp) là Chương trình hợp tác trực tiếp giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Hàn Quốc trên cơ sở bản thỏa

thuận hợp tác được ký kết giữa địa phương hai nước để tuyển chọn theo hình thức phi lợi nhuận nên không giao cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình này. Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao tham mưu thực hiện. Tỉnh Cao Bằng đã kết nối, tuy nhiên đến nay, chưa nhận được nhu cầu và ký kết với địa phương của phía Hàn Quốc. Do vậy, việc đưa lao động đi làm việc theo diện visa E8 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chưa thực hiện được.

- Diện Visa E9 (visa lao động phổ thông) chỉ có Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội là đơn vị duy nhất được phái cử lao động đi làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài theo thị thực E9 (chương trình EPS) bao gồm các ngành, nghề: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và đóng tàu. Từ năm 2005 đến nay, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức cho người lao động đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm lao động ngoài nước và cơ quan nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi (02 lần/năm), sau khi người lao động đỗ kỳ thi tiếng Hàn sẽ hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc về Trung tâm Lao động ngoài nước; Trung tâm Lao động ngoài nước đăng tải hồ sơ của người lao động để chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn và ký hợp đồng lao động với người lao động và người lao động sẽ xuất cảnh.

- Đối với người lao động khi có nhu cầu đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài cần xem xét, xác minh nguồn thông báo tuyển dụng, tuyệt đối không nghe các thông tin quảng cáo không chính thống và không liên hệ với các tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới; để hiểu rõ thông tin cần liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội nơi người lao động nơi cư trú, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng (điện thoại: 02063 857 547) hoặc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng (điện thoại: 02063 953 376) để được hướng dẫn.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động của các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm quy định về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nói chung và thị trường Hàn Quốc nói riêng khi có dấu hiệu vi phạm.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm (đăng trên cổng thông tin);
- Lưu: VT, LĐVL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Triệu Thanh Sơn

